

10 อย่างที่พ่อแม่ควรรู้เกี่ยวกับ Invisalign Teen

✓ Invisalign Teen คืออะไร?

Invisalign Teen เป็นการจัดฟันแบบใสที่แทบมองไม่เห็นเครื่องมือ โดยไม่มีข้อจำกัด เหมือนกับการจัดฟันแบบเหล็กดัดฟันซึ่งใช้ลวดและเหล็ก Invisalign เป็นอุปกรณ์จัดฟันแบบใสที่สามารถถอดออกได้และทำขึ้นเฉพาะสำหรับบุตรของท่าน บุตรของท่านเพียงแค่ใส่อุปกรณ์จัดฟันและเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกๆ 2 สัปดาห์ ฟันจะค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการทีละน้อยจนกระทั่งบุตรของท่านสามารถยิ้มได้เต็มที่

✓ อะไรคือข้อได้เปรียบของ Invisalign Teen เมื่อเปรียบเทียบกับ การจัดฟันแบบเหล็กดัดฟัน

หากคุณเคยจัดฟันด้วยเหล็กดัดฟันมาก่อน คุณจะทราบปัญหาของเหล็กและลวดเป็นอย่างดี Invisalign เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่สามารถถอดออกได้ ทำให้บุตรของท่านเล่นกีฬาโดยไม่ต้องกังวลเวลาถูกลูกบอลกระแทกโดนปากซึ่งอาจทำความเสียหายแก่เหล็กดัดฟันได้ และบุตรของท่านยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ตามปกติ มีรายการอาหารมากมายที่บุตรของท่านไม่สามารถรับประทานได้หากจัดฟันด้วยเหล็กดัดฟัน เช่น ข้าวโพดคั่ว แอปเปิ้ลและแครอทดิบ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่มีผลต่อหากจัดฟันด้วย Invisalign อุปกรณ์จัดฟันที่ถอดออกได้จึงสะดวกต่อการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ เพื่อสุขอนามัยของช่องปากที่ดี

✓ มีภาวะทาวอาร์มที่จำเป็นต้องเป็นกังวลหรือไม่

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณแม่มักประเมินเรื่องความมั่นใจในตัวของคุณที่มีปัญหาฟันเคี้ยวไป และแก้ปัญหาด้วยการรักษาด้วยเหล็กดัดฟันซึ่งทำให้ความมั่นใจลดลงไปอีก แต่ด้วย Invisalign Teen จะไม่มีใครรู้ว่าบุตรของท่านกำลังจัดฟันอยู่ จึงช่วยลดความวิตกกังวลให้กับพวกเขาและทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวเอนมากขึ้น

✓ การรักษาด้วย Invisalign Teen ใช้ระยะเวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาการรักษาโดยเฉลี่ยจะเท่ากับการจัดฟันด้วยเหล็กดัดฟัน แต่ระยะเวลาที่ใช้การรักษาจริงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการซึ่งประเมินได้โดยทันตแพทย์จัดฟันเท่านั้น

✓ บุตรของคุณต้องใส่อุปกรณ์จัดฟัน Invisalign ตลอดเวลาหรือไม่

Invisalign Teen ให้ผลดีที่สุดเมื่อใส่อุปกรณ์ 20 ถึง 22 ชั่วโมงต่อวันและเปลี่ยนทุกสองสัปดาห์ ข้อมูลวิจัยจากผู้ป่วยจริงเผยว่าวัยรุ่นใส่อุปกรณ์จัดฟันโดยเฉลี่ย 21 ชั่วโมงต่อวันซึ่งตรงตามที่แนะนำ นอกจากนี้ Invisalign Teen ยังมีอุปกรณ์ตรวจวัดสีฟันที่สีจะค่อยๆ จางลงเมื่อใส่อุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด เพื่อทันตแพทย์จะสามารถตรวจเช็คความร่วมมือของผู้ป่วย

✓ จำเป็นต้องพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน

Invisalign Teen ช่วยให้ทันตแพทย์น้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กดัดฟัน เพราะไม่มีลวดที่ต้องดัดหรือซ่อมลวดที่หัก หลังจากพบทันตแพทย์ครั้งแรก แพทย์จะทำการนัดหมายเพื่อติดตามผลทุกๆ 4-6 สัปดาห์

✓ Invisalign ให้ผลเทียบเท่ากับการจัดฟันด้วยเหล็กดัดฟันหรือไม่

ใช่ เมื่อใส่อุปกรณ์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่รับการอบรมกับเรา Invisalign Teen จะให้ผลการรักษาที่เทียบเท่ากับการจัดฟันแบบดั้งเดิม Invisalign สามารถรักษากรณีตั้งแต่ความซับซ้อนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ทั้งกรณีฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันสบลึก ฟันซ้อนเกและฟันห่าง Invisalign จึงเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับบุตรของท่าน

✓ หากเครื่องมือจัดฟันหาย ควรทำอย่างไร ?

ไม่ต้องกังวล เพราะ Invisalign Teen ให้อุปกรณ์จัดฟัน 6 ชิ้นฟรี! ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย ควรแจ้งทันตแพทย์ของคุณทราบทันที

✓ Invisalign Teen เหมาะกับใคร ?

Invisalign เหมาะกับวัยรุ่นที่ฟันแท้มีปัญหาลมก ซึ่งมักเกิดกับวัยรุ่นส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากฟันที่ผ่านการบดกับ Invisalign จะประเมินปัญหาฟันของคุณว่าเหมาะกับการรักษาหรือไม่ หากทันตแพทย์ปฏิเสธที่จะรักษาบุตรของคุณขอแนะนำให้ปรึกษาการจากทันตแพทย์ท่านอื่น เนื่องจากทันตแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การรักษาด้วย Invisalign ต่างกัน

✓ การรักษาด้วย Invisalign มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายของ Invisalign Teen พอดีกับการรักษาด้วยเหล็กจัดฟันแบบเดิม ค่ารักษาทั่วทั้งกรณีจัดฟันอาจแตกต่างกันตามสถานที่ตั้งและความซับซ้อนของอาการพบทันตแพทย์จัดฟันที่ผ่านการอบรมกับ Invisalign เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และคุณยังสามารถตรวจสอบกรณีประกันสุขภาพของคุณ กรณีที่มีส่วนในคุ้มครองการรักษาดูแล Invisalign Teen และทันตแพทย์อาจเสนอแผนค่าใช้จ่ายแบบแบ่งชำระอีกด้วย